

Source :

ข่าวหุ้น

E10S1201

Date :

13 ก.พ. 2561

Page :

1/27

No :

## TTCL ช้อกหุ้นใหญ่ขายทิ้ง ราคาหุ้นดิ่งหนักวัน 41%

“โตโย เอ็นจีเนียริงฯ” ทิ้งหุ้น TTCL เกลี้ยงพอร์ต 10% จุดราคาหุ้นร่วงติดต่อกัน 6 วันทำการกว่า 41% แถมติดแคชบาลานซ์ 12 ก.พ.-23 มี.ค. 61 โบรกฯชี้หนักลงทุนแพนิก ขายช้อกผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหมดพอร์ต แนะนำขาย-ชะลอลงทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL วานนี้ (12 ก.พ. 2561) ปรับตัวลดลงแรงกว่า 9.87% หรือลดลง 1.50 บาท โดยปิดตลาดที่ราคา 13.70 บาท โดยการซื้อขายระหว่างวันลดลงต่ำสุดที่ราคา 11.10 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 427 ล้านบาท หลังนักลงทุนตื่นตระหนก (แพนิก) ซึ่งเป็นผลมาจาก TOYO ENGINEERING CORPORATION ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งทำการขายหุ้น TTCL ออกจนหมดและเป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับที่ 1 Cash Balance (ลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์) เริ่มตั้งแต่ 12 ก.พ.-23 มี.ค. 2561

ทั้งนี้ จากการสำรวจความเคลื่อนไหวราคาหุ้น TTCL ในช่วง 6 วันทำการ พบว่าปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องกว่า

### TTCL

41.18% เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าทางบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า และล่าสุดมีข่าวว่าผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งได้ดำเนินการขายหุ้นที่ถืออยู่จนหมด

โดยวานนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานแบบรายการจำหน่ายหลักทรัพย์ของ TOYO ENGINEERING CORPORATION ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2561 ทาง TOYO ENGINEERING CORPORATION ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่จำนวน 56,000,001 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10% โดยหลังจากทำการดังกล่าวแล้วทำให้จะไม่เหลือการถือหุ้นอยู่ใน TTCL เลย

ด้านนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของ TTCL ทำการขายหุ้นออกจนหมด ถือเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมาย เนื่องจากทางกลุ่ม TOYO CORPORATION เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โดยฝ่ายวิเคราะห์มีมุมมองใน 2 ประเด็นดังนี้ 1.ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น แต่เชื่อว่างานที่มีอยู่ในมือขณะนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ และจะไม่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งทีมผู้บริหารก็ยังแข็งแกร่ง ขณะเดียวกันแม้ว่านายฮิโรโนบุ อิริยา ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นคนสัญชาติญี่ปุ่น แต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทาง TOYO CORPORATION อย่างไรก็ตามจะมึงานที่ทาง TTCL ร่วมกับ TOYO CORPORATION ดำเนินงานที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้งานดังกล่าวจะครบกำหนดส่งมอบแล้วเสร็จ จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ทั้งนี้ งานในมือที่ปัจจุบันทาง TTCL มีอยู่นั้นส่วนใหญ่ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทาง TOYO CORPORATION ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทาง TOYO CORPORATION ไม่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนยอดงานในมือของบริษัทให้เพิ่มขึ้น โดยทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นความสามารถจาก TTCL ที่สามารถเข้าประมูลงานเอง

สำหรับมุมมองที่ 2 ที่จะได้รับผลกระทบ

จากการที่ผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งขายหุ้นนั้น จะต้องรอดูการปิดสมุดว่าผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งจะเป็นใคร และมีสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ และจะต้องรอดูในด้านของสถานะทางการเงิน ซึ่งจะมีผลในด้านของอันดับเครดิตบริษัท และจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนดอกเบี้ยทางการเงิน รวมถึงการกู้เงินจากสถาบันการเงินที่จะนำไปใช้ในต่างประเทศ

ดังนั้น จึงแนะนำนักลงทุน "ถือ" โดยประเมินราคาเป้าหมายไว้ที่ 18.80 บาท ซึ่งราคาเป้าหมายยังไม่นับรวมกับโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone แห่งที่ 2 ทั้งนี้สำหรับนักลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวน หรือเก็งกำไรระยะสั้น แนะนำให้ stop loss ส่วนนักลงทุนที่ยังไม่มีหุ้นจึงแนะนำชะลอการลงทุน ■